



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑๖๗

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน คณบดีทุกคณะ/ผู้อำนวยการวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองแผนงาน/
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้งบกลางมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ๒๕๕๙ วงเงินไม่เกิน ๘๘,๐๐๐ บาท ไปพลางก่อนในการเบิกจ่ายเงินรางวัลเพื่อมอบให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขัน ในโครงการประชุมวิชาการ โครงการวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ทั้งนี้ หากมี เงินกองทุนพัฒนานักศึกษาคงเหลือให้นำมาชดเช้งบกลางมหาวิทยาลัยตามจำนวนดังกล่าวนั้น

กองกิจการนักศึกษาได้ทำหนังสือชี้แจงว่าเนื่องจากกองทุนพัฒนานักศึกษามีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อน และฉุกเฉิน (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยกองทุนพัฒนา นักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗) ไม่มีระเบียบรองรับกรณีเงินรางวัลสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ทำให้กรณีดังกล่าวไม่สามารถใช้เงินกองทุนพัฒนานักศึกษาได้

คณะกรรมการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุม เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. กรณีนี้ให้เบิกจ่ายจากงบกลางมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ให้กองกิจการนักศึกษาหารือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนานักศึกษา ให้ครอบคลุมเรื่องดังกล่าว

๒. ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของทุกกองทุนพิจารณาทบทวนวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุมภารกิจด้วย

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. การใช้จ่ายงบประมาณควรพิจารณาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ หากมีกรณีเร่งด่วนหรือจำเป็น หน่วยงานต้นสังกัดต้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือก่อน แต่หากหน่วยงานมีงบประมาณไม่เพียงพอควรเร่งเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาให้การสนับสนุน โดยแหล่งงบประมาณที่จะจัดสรรต้องมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน

๒. ในกรณีที่นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลในระดับชาติและระดับนานาชาติอื่น ๆ เช่น แข่งขันทักษะในงานเกษตรแห่งชาติ กีฬา ๔ จอบ เป็นต้น คณะและมหาวิทยาลัยควรพิจารณาการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การสร้างขวัญและกำลังใจในระดับมหาวิทยาลัยนั้น หน่วยงานต้นสังกัดต้องจัดส่งรายละเอียดให้ส่วนกลางเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้มีการเบิกจ่ายเงินรางวัลนักศึกษาในกรณีดังกล่าวจากงบกลางมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบหมายให้กองกิจการนักศึกษาหารือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนานักศึกษาให้ครอบคลุมเรื่องดังกล่าว เนื่องจากถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปทั้งระดับส่วนกลางมหาวิทยาลัย และระดับคณะ

๒. ให้ผู้บริหารของทุกกองทุนพิจารณาทบทวนวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมภารกิจที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ